

Kiên Giang: Khai mạc Hội báo Xuân

03:50 08/02/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 6/2, tại Thư viện tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang tổ chức khai mạc Hội báo Xuân và khai trương Trang thông tin điện tử "Người làm báo Kiên Giang". Hội báo Xuân sẽ phục vụ người đọc đến ngày 15/2 (mùng 6 Tết).



Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Hội báo Xuân tỉnh Kiên Giang

Hội báo Xuân Giáp Thìn tỉnh Kiên Giang năm 2024 trưng bày trên 125 loại ấn phẩm báo Xuân Giáp Thìn trong cả nước với hơn 630 quyển ấn phẩm và gần 500 tờ báo tất niên, bản tin thông tấn, thông tin về kinh tế - xã hội. Trong đó, có 55 ấn phẩm với hơn 237 quyển báo xuân của các cơ quan báo chí Trung ương, của bộ, ngành và Hội Nhà báo cả nước.

Các ấn phẩm năm nay đa dạng về thể loại, hình thức sáng tạo đẹp mắt, nội dung phong phú, phản ánh sinh động tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và thế giới trong năm qua. Nổi bật là những kết quả tích cực của các ngành, lĩnh vực, địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội; góp phần tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất; thiết thực góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp tạo niềm tin, sự phấn khởi, lạc quan cho các tầng lớp nhân dân trong

năm mới.



Trên 500 ấn phẩm báo, chí được giới thiệu đến ban đọc tại Hội báo Xuân tỉnh Kiên Giang

Ngoài trưng bày báo xuân, Ban Tổ chức tích cực triển lãm hình ảnh 10 sự kiện, dấu ấn nổi bật tỉnh Kiên Giang năm 2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy công bố vào cuối năm 2023.

Để làm phong phú hơn cho những ngày tổ chức Hội báo Xuân, Ban Tổ chức đã phối hợp với Bưu điện tỉnh, Hội Tem Kiên Giang trưng bày các sản phẩm, dịch vụ bưu điện, tem bưu chính với chủ đề "Bác Hồ - Bác Tôn, biểu tượng đại đoàn kết dân tộc". Đặc biệt, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đồng hành với Hội báo xuân Kiên Giang tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) của địa phương.

Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Kiên Giang cũng đã công bố khai trương Trang thông tin điện tử tổng hợp "Người làm báo Kiên Giang" với hai tên miền là <http://www.nguolambaokiengiang.vn> và <http://www.hoinhabao.kiengiang.gov.vn>; Agribank Khu vực miền Nam trao 20 suất học bổng trị giá 40 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Rạch Giá và xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/kien-giang-khai-mac-hoi-bao-xuan>